



หนังสือพิมพ์

...วางแผง...

ทุกวันที่ 1 และ 16

แสงราย

หนังสือพิมพ์ข่าวยุติขบถเจ้าช่วยสูงสูดของจังหวัด

ปีที่ 2 ฉบับที่ 96 ประจำวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ราคา 10 บาท

แม่ฟ้าหลวงขยายหอพักรับนักศึกษาปี49

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนักศึกษา กว่า 5,000 คน และจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือจำนวนหอพักนักศึกษาที่จะต้องสร้างเพิ่มขึ้นเพื่อ รองรับกับจำนวนนักศึกษาในอนาคต

นางพรทิพย์ ภูติโยธิน รองอธิการบดีฝ่าย บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า"ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหอพักภายในมหาวิทยาลัยรวม 11 อาคาร โดยแบ่งเป็นหอพัก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 6 อาคาร แยกเป็นหอพักชายจำนวน 2 อาคาร รวม 160 ห้อง และหอพักหญิงจำนวน 4 อาคาร รวม 311 ห้อง โดยจัดให้พักห้องละ 4 คน สำหรับหอพักอีก 10 อาคาร จัดไว้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ประกอบ ด้วยหอพักเก่า ประเสริฐ บุญทรง และลำดวน มี จำนวนห้องพักรวม 896 ห้อง สามารถรองรับนักศึกษา ได้กว่า 3,000 คน โดยจัดให้พักแยกหญิงชาย

ขณะที่ปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยคาดว่าจะ เปิดรับนักศึกษาใหม่เพิ่มกว่า 2,600 คน จึงได้จัดสร้าง หอพักเพิ่มอีกกว่า 5 อาคาร อาคารละ 100 ห้อง ทั้งนี้ เพื่อรองรับนักศึกษาใหม่เพื่อให้เพียงพอกับความ ต้องการของนักศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการจะให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนได้อยู่หอพัก ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัวกับ การเรียนในระดับอุดมศึกษาและเพื่อการปรับตัวกับ

สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

หอพักได้รับการออกแบบที่ทันสมัยให้ความ รู้สึกสะอาด โปร่ง สบาย พร้อมเฟอร์นิเจอร์และระบบ อินเตอร์เน็ตทุกห้อง บริการอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนกลางครบครัน อาทิ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำ เย็น กระจกน้ำร้อน เต้าไมโครเวฟ ห้องทบทวนราย วิชา ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนร้านสะดวกซื้อและ ศูนย์อาหาร

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยและ สวัสดิภาพของนักศึกษาเป็นหลัก ดังนั้นภายในหอ พักจะมีหน่วยเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้าภายในหอพัก กล้องวงจรปิดทุกชั้นระบบไฟฉุกเฉินและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชั้น ตลอดจนเจ้า หน้าทีประจำหอพักซึ่งจะคอยดูแลให้คำปรึกษา นักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมงบริเวณโดยรอบหอพัก มี ลานกลางแจ้งไว้สำหรับออกกำลังกาย อาทิ สนาม บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส ตลอดจนอาคาร กีฬาในร่ม หอพักทุกหอรายล้อมด้วยธรรมชาติ ดันไม้ บรรยากาศน่าอยู่สบาย สงบเงียบ เหมาะแก่ การพักอยู่อาศัยและเอื้อต่อการศึกษาหาความรู้สำหรับ นักศึกษาอย่างแท้จริง" นางพรทิพย์ ภูติโยธิน รอง อธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าว ทิ้งท้ายในที่สุด